
sþ. 186. Fyrirspurn [176. mál]
til heilbrigðisráðherra um lokun deilda á sjúkrahúsum og aðgerðir til að bæta úr skorti á
hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum.

Frá Kristínu Ástgeirsdóttur.

1. Hefur þurft að loka deildum sjúkrahúsa vegna skorts á starfsfólki, þ.e. utan "venju-
legra" sumarlokana?

2. Hvaða ástæður telur ráðherrann liggja að baki skorti á hjúkrunarfræðingum og
sjúkraliðum á sjúkrahúsum?

3. Til hvaða aðgerða hyggst ráðherra grípa til að bæta úr þessum skorti?


